



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดให้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้อย่างสะดวก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้จัดข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ เว็บไซต์ WWW.PY-PAO.GO.TH

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้

ประเภทข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เนื้อหาต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” (Government Website Standard) ที่กำหนด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดตามนี้

### ๑. ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หมวดหมู่ข้อความ	รายละเอียดข้อมูล
๑.เกี่ยวกับหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ</li><li>- โครงสร้างของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร</li><li>- อำนาจหน้าที่ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน</li><li>- ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ</li><li>- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี</li><li>- รายงานผลการปฏิบัติราชการ</li><li>- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแผนที่ที่ตั้งของหน่วยงาน เป็นต้น</li></ul>

หมวดหมู่ข้อความ	รายละเอียดข้อมูล
๒.ข่าวประชาสัมพันธ์	- ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น กิจกรรมของหน่วยงาน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
๓.บริการประชาชน	- คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - แจ้างเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ / แจ้างเหตุพบเห็นการทุจริต - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของหน่วยงาน - ช่องทางติดต่อสอบถาม - แหล่งเรียนรู้ เช่น คู่มือประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี เป็นต้น
๔.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	- กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๕.เว็บไซต์	- หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ

๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่รวบรวมเอกสาร และปรับปรุงเอกสารตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้ต้องมีประจำศูนย์ ให้คำแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา